

Số: 35/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 1977

## CHỈ THỊ

### VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN TÍCH CỰC ỨNG HỘ PHÒNG TRÀO THIẾU NHI THÀNH PHỐ THỰC HIỆN “KẾ HOẠCH NHỎ”

Từ ngày Thành phố ta được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và được Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức và chỉ đạo, phong trào thiếu nhi thành phố đã không ngừng phát triển song song với phong trào thi đua hành động cách mạng của người lớn dưới nhiều hình thức phong phú như thi đua học tốt, giữ gìn vệ sinh, quét dọn đường phố, thu dọn sách báo đồi trụy, phản động, phong trào Trần Quốc Toản, thi đua làm nghìn việc tốt, tham gia lao động, thực hành tiết kiệm, gom góp đồ dùng học tập giúp đỡ các bạn ở các vùng kinh tế mới, v.v...

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã qua, gần đây phong trào thiếu nhi đã đẩy lên phong trào thực hiện “kế hoạch nhỏ xây dựng con tàu thống nhất Bắc-Nam”. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các cháu tham gia lao động sản xuất theo sức của mình, cùng nhau đi thu lượm phế phẩm, phế liệu, gom góp lại để gây quỹ xây dựng một con tàu nối liền Nam-Bắc. Hiện thiếu nhi Thành phố đã mở trương mục tiết kiệm để gởi tiền gây quỹ.

Chủ trương này rất đúng đắn, phù hợp với đường lối, nguyên lý giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Nội dung công việc làm vừa với sức lực của các cháu, đem lại kết quả thiết thực, cụ thể, đồng thời mang ý nghĩa lớn kích thích được trí tưởng tượng và ước mơ lớn của tuổi thơ. Phong trào tuy mới bắt đầu nhưng đã được một bộ phận lớn thiếu nhi trong khắp các quận, huyện hưởng ứng tham gia sôi nổi. Phong trào đã thu hút không những các đội viên Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh, mà rất nhiều thiếu nhi chưa được vào Đội cũng nhiệt liệt tham gia một cách tự giác và đầy hứng thú. Cùng với phong trào học tốt, rèn luyện tốt trong nhà trường kết hợp với nhiều hoạt động khác, phong trào “Kế hoạch nhỏ” sẽ góp phần giáo dục các cháu về tư tưởng, tình cảm, đạo đức, phong cách sống của người công dân tương lai, như ý thức làm chủ tập thể, đoàn kết gắn bó với khối cộng đồng xã hội xã hội chủ nghĩa, cùng nhau tổ chức lao động, tạo ra sức mạnh tập thể để đạt mục đích chung. Qua đây các cháu còn học tập được phương pháp tổ chức và tự quản lý công việc của mình. Nếu được tổ chức và hướng dẫn tốt, được các ngành, các giới giúp đỡ tận tình thì phong trào này còn mang lại kết quả kinh tế không nhỏ

góp phần xây dựng đất nước đồng thời mở ra phương hướng cho hàng triệu thiếu nhi Thành phố ta sử dụng có ích một số thì giờ nhàn rỗi. Rất có thể trong thiếu nhi sẽ còn nhiều sáng kiến mới để góp phần thúc đẩy, tác động trở lại phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác và thực hành tiết kiệm của người lớn.

Trước hành động cách mạng cao cả mang nhiều ý nghĩa của Thiếu nhi, các bậc làm cha làm mẹ, nhân dân và những người lớn chúng ta cần biểu thị sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa phong trào thực hiện “Kế hoạch nhỏ” của các cháu. Trong lúc say mê thực hiện chương trình kế hoạch do chính mình đề ra, các cháu cũng rất mong muốn được cha mẹ, chú bác, anh chị, những người thân nhứt của mình tận tình chăm sóc, giúp đỡ để các cháu biến được ước mơ thành thiện thực. Ủng hộ việc làm tốt đẹp của các cháu là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi người lớn, thể hiện tình thương yêu của người lớn đối với thiếu nhi.

Mới đây trong kỳ họp thứ nhứt Khoá I của Hội đồng nhân dân Thành phố, đồng chí Võ Văn Kiệt đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đề xuất ý kiến vận động phong trào người lớn, cán bộ và nhân dân tích cực ủng hộ kế hoạch nhỏ của thiếu nhi và đã được Hội đồng nhân dân nhiệt liệt tán thành và đã đề ra quyết nghị về việc này.

Để phong trào thực hiện “Kế hoạch nhỏ” của thiếu nhi có cơ sở vững chắc, tiến lên đạt mục tiêu hiện thực do các cháu đề ra và không ngừng phát triển trong tương lai, Ủy ban nhân dân Thành phố nhắc các cấp, chánh quyền, quân đội, các đoàn thể và hội quần chúng cần tích cực ủng hộ các cháu bằng nhiều cách :

- Trước mắt cần đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả bước đầu của phong trào “Kế hoạch nhỏ” bằng các hình thức báo chí, phát thanh, truyền hình, hội thảo, và kết hợp tuyên truyền những vấn đề trên trong các cuộc hội nghị, sinh hoạt tập thể, so sánh sinh hoạt của thiếu nhi dưới hai chế độ, đồng thời tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với thiếu nhi.

- Vận động các cơ quan, xí nghiệp, công nông trường và gia đình góp phần tuyên truyền ý nghĩa phong trào cho các cháu hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu thực hiện “Kế hoạch nhỏ”. Đồng thời bản thân chúng ta, những người lớn tuổi, cán bộ, công nhân viên và nhân dân có thể tham gia thu nhặt các phế liệu phế phẩm, nhất là các sắt vụn ở ngoài đường phố, đồng ruộng là việc các cháu ít có khả năng làm, để các cháu tập trung thu lượm những thứ các cháu có điều kiện làm và vừa sức với các cháu, như giấy vụn, đồ nhựa, và một số sắt vụn chủ yếu trong nhà. Trước mắt tập trung đạt kế hoạch thu lượm 1 triệu kilô giấy...

Các cấp chánh quyền, đoàn thể và nhân dân cần quan tâm chăm lo đảm bảo sức khoẻ và an toàn lao động khi tổ chức cho các cháu tham gia công tác, nhất là các cơ quan quân sự địa phương, công binh, công an, cảnh sát cần lưu ý hướng dẫn các cháu trong công tác, sẵn sàng giúp đỡ khi các cháu gặp khó

khăn, đề phòng các cháu đi đến những nơi nguy hiểm. Địa bàn hoạt động của các cháu phải được điều tra nghiên cứu kỹ. Những nơi còn nghi ngờ có mìn, vũ khí, thì có bảng cấm đến gần.

- Xúc tiến tổ chức phát động phong trào thực hiện “Kế hoạch nhỏ” ở những khu phố, phường, xã, thôn ấp hiện nay chưa có phong trào hoặc phong trào còn yếu. Nếu ở những nơi đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chưa đủ cán bộ phụ trách thiếu nhi thì các đoàn thể khác, như là Hội Liên hiệp phụ nữ cần phân công cán bộ tiếp sức đẩy mạnh phong trào, đồng thời chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách thiếu nhi từ các cháu thiếu nhi lớn tuổi.

- Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần kiện toàn ban chỉ đạo phong trào kế hoạch nhỏ ở các cấp, coi đây là khâu quan trọng trong công tác vận động, phát triển phong trào thiếu nhi Thành phố. Các cơ quan, xí nghiệp, Phường, Xã cần có người theo dõi phong trào người lớn ủng hộ “Kế hoạch nhỏ” và qui định chỗ gom những thứ đã thu nhặt được để giao cho Đoàn Thanh niên theo qui định của Thành Đoàn. Thành đoàn cần thông báo rộng rãi cho các cơ quan, xí nghiệp, phường, xã biết việc này. Các cấp chính quyền và đoàn thể cần chú ý chỉ đạo và động viên phong trào này phát triển rộng rãi và liên tục.

- Các cấp, các ngành cần coi nội dung việc làm cụ thể để ủng hộ phong trào rộng lớn của thiếu nhi là một nội dung trong qui ước xây dựng gia đình văn hóa mới và là một nội dung thi đua của từng đảng viên, đoàn viên, hội viên, từng cán bộ, nhân viên Nhà nước, kết hợp phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác và thực hành tiết kiệm trong người lớn với phong trào ủng hộ, chăm sóc thiếu nhi thực hiện “Kế hoạch nhỏ”. Trong nội dung sơ kết, tổng kết phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, và ở các cấp, cần có nêu phần đóng góp của cán bộ, nhân viên vào phong trào của thiếu nhi. Mọi người lớn chúng ta hãy phấn đấu làm gương cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời hết lòng dẫn dắt các cháu mau chóng trưởng thành theo con đường cách mạng do Đảng ta vạch ra.

Các cấp chính quyền và đoàn thể cần có kế hoạch thực hiện chi thị này nhằm thiết thực ủng hộ và cổ vũ thiếu nhi Thành phố ta hăng hái thi đua với thiếu nhi Thủ đô và các Tỉnh bạn, đưa phong trào thiếu nhi không ngừng phát triển mạnh mẽ và có nhiều sáng tạo.

**Nơi nhận :**

- UBND các quận, huyện
- Các Ban, ngành, Sở
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
- Văn phòng liên lạc HĐND Thành phố (anh Việt Nam)
- Các báo, đài phát thanh và VTTT để phổ biến rộng rãi trong cán bộ và nhân dân và tổ chức thực hiện
- Thành ủy

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRƯC**  
**LÊ ĐÌNH NHƠN**

-Anh Sáu Dân  
-Tổng hợp Ủy ban  
-Lưu  
vk. 150b